

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๓

สรุปข่าว สธ.
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เทศกาลปีใหม่ 2563

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์

-เสนอข่าว พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผช.ผบ.ตร. แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 1,504 ครั้ง ตาย 159 ราย บาดเจ็บ 1,549 คน กทม.ตายสะสมสูงสุด 10 ราย สาเหตุสูงสุดยังเป็นเมาแล้วขับ ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน กำชับให้ทำหน้าที่ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายสุรียันธ์ หงษ์วีไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คดีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ วันที่ 29 ธ.ค. มีทั้งสิ้น 8,613 คดี พิพากษาแล้วเสร็จ 8,535 คดี จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ นครราชสีมา 414 คดี ชลบุรี 401 คดี เชียงใหม่ 384 คดี กทม. 362 คดี และร้อยเอ็ด 291 คดี ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา 8,181 คน ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 1,369 คน ขับรถประมาท 7 คน ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า คดีเมาแล้วขับปีนี้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในจำนวนนี้พบ 36 รายกระทำความผิดซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมด้านหลัก เช่น ที่ อ.หันคา อ.เนินขาม สามแยกวังกระชาย สามแยก สภ.ห้วยงู ตูยามบ้านเขียน ตูยามเนินขาม ตูยามกะบกเตี้ย พร้อมทั้งนำสิ่งของไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ bangkokinsight

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เตือนให้ระมัดระวังการบริโภคอาหารที่อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่อาหารที่มีความเสี่ยง 10 เมนู ได้แก่ 1.จ่อม/ลาบ/ก้อยดิบ 2.อาหารทะเล 3.อาหารประเภทยา 4.ส้มตำ 5.ข้าวมันไก่ 6.ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู 7.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 8.ขนมจีน 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สำหรับอาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าว และรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ณ เวลา 17.00 น. (30 ธ.ค.) จำนวน 687 ราย เป็นวันที่ 6 ม.ค. 175 ราย วันที่ 7 ม.ค. 38 ราย และวันอื่น ๆ อีกวันละ 20-30 ราย โดยช่วงวันที่ 6-17 ม.ค. จะเปิดให้บริการวันละ 300 ราย และหลังจาก 17 ม.ค. จะเปิดให้บริการวันละประมาณ 100 ราย

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ในฐานะประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียว เรียกร้องให้สธ.นำข้อมูลรายละเอียดแนวทางการวิจัยก่อนการปลดล็อกกัญชามาเผยแพร่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำข้อมูลของภาคธุรกิจที่มีตัวเลขการซื้อขายน้ำมันกัญชาจากต่างประเทศออกมาเปิดเผย เพื่อให้สังคมเห็นมูลค่าและประโยชน์ของกัญชาในด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคประชาชนบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจกัญชาข้ามชาติอาจเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองบางพรรคในประเทศ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสพรรคการเมืองทุกพรรคควรแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>นโยบายลดความแออัดใน รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายลดความแออัดสถานพยาบาล ว่า ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนนโยบายลดความแออัดหลายประเด็น ทั้งคลินิกหมอครอบครัว ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การรับยาใกล้บ้านผ่านร้านขายยา ซึ่งยังมีคนเข้าร่วมโครงการน้อย ทั้งนี้ ในปี 2563 ยังเน้นเรื่องเหล่านี้และจะขับเคลื่อนเรื่องรพ.จตุรทิศเพื่อลดความแออัดและการส่งต่อเข้ากทม. รวมถึงขับเคลื่อนให้คนไทยออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยลดการมารพ.</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมีประมาณร้อยละ 27 โดยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว กับคนที่สุขภาพเริ่มไม่ดีและหันมาออกกำลังกาย จึงมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมคนหน้าใหม่ให้ออกกำลังกายมากขึ้นในปี 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การเก็บข้อมูลกลางด้านการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวของคนไทย 2.การศึกษาและทำต้นแบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้คนเข้ามาออกกำลังกายมากขึ้น</p>	-
<p>ยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวถึงข่าวยาเสพติดชนิดใหม่ Fentanyl ที่กำลังแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีต้นทางมาจากประเทศจีน ว่า เป็นยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ที่ถูกใช้เป็นการระงับอาการปวด หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อดมสลบ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ แต่ถูกนำไปใช้ผิดวิธีโดยนำไปเสพร่วมกับเฮโรอีนและโคเคน สำหรับประเทศไทยยังไม่พบข้อมูลการจับกุม ตรวจยึด ระบาดหรือมีผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดชนิดนี้ ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา ร.พ.รามธิบดี เครือข่ายแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ สดช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีระบบเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของยาเสพติด และมีระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษาเสพติดของ สธ. ที่สามารถระบุประเภทยาเสพติดของผู้เข้ารับการรักษา ดังนั้น หากมียาเสพติดประเภทใหม่ ๆ เข้ามาจะสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว</p>	-
<p>ค่าตอบแทน อสม. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิ่มค่าตอบแทน อสม. ว่า จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ก่อน ขณะนี้ได้อบรมครู ก. ทั่วประเทศแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมอบรม อสม.ในพื้นที่เดือนเม.ย. 2563 โดยเลือก อสม.มาอบรม 80,000 คนจากทุกหมู่บ้าน ระหว่างนี้ได้ประสานแพทย์จ.สุรินทร์ ให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของประชาชน สามารถรายงานผ่านสมาร์ตโฟน โดยอสม.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ดูแลรับผิดชอบแบบลงลึกได้เป็นรายบุคคล ทำให้ได้ข้อมูลในระดับประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินศักยภาพ อสม.เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,500 บาท จากเดิม 1,000 บาท เริ่มต้น 10,000 คน</p>	-
<p>สร้างสุข 4 มิติ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอเชิญชวนคนไทยสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการเข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข ดังนี้ หัวใจห้องที่ 1 สุขกาย : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย และไม่ให้อายุมาเป็นขีดจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ หัวใจห้องที่ 2 สุขใจ : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รับมือกับความเครียดและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ หัวใจห้องที่ 3 สุขสังคม : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม มอบความสุขแก่ผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม หัวใจห้องที่ 4 สุขสัมพันธ์ : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ปราศจากความรุนแรง เห็นอกเห็นใจกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีวิธีสร้างสุขพื้นฐานด้วยการเปิด 6 ประตูสู่ความสุข ดังนี้ จัดการทุกข์ : มีสติรู้อารมณ์ และความคิดของตนเอง สนุกชีวิต : หากิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย วางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุด คิดบวกเพิ่ม : มองตนเองและโลกในแง่บวก ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น มองหาโอกาสที่อยู่รอบตัว เสริมร่างกาย : ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการใช้สารเสพติด ใจมีพลัง : สร้างแนวคิดที่ยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า ฟังและเล่า : รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่ตัดสิน และเปิดใจพูดคุยกับผู้อื่นเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ ไม่เก็บไว้คนเดียว</p>	-
<p>โรคช็อคชุนกุนยา สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง เผยว่า ขณะนี้เกิดโรคช็อคชุนกุนยาระบาดที่ หมู่ 4 ต.พนมวัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีผู้ป่วย 15 ราย ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในคลินิกและรพ.เอกชน จึงประสานขอเครื่องฟันละอองฝอยชนิดติดรถยนต์ จากศคม.ที่ 12 จ.ตรัง มาพ่นกำจัดยุง รวมทั้งฉีดอสม.และจิตอาสาในพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	-
<p>ข่าวเด่นสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอบทความ ปี 2562 มีเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในแวดวงสาธารณสุขและเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย ได้แก่ 1. วัคซีนหลังโพรงจมูก โรคหายาก 2. กัญชา อนุทินผันไกลไปไม่ถึง 3. แบน 3 สารพิษอันตราย 4. ปักหมุดจุดเช็กอินใหม่ไปตีกันในรพ. 5. รพ. ยาไม่พอ ผู้ป่วยต้องยืมยากันกิน</p>	
<p>เตือนอย่าบริโภคโรตติบ สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict -โพสต์ข้อความ ระบุว่า แม่ค้าโรตติรายหนึ่งมาปรึกษาเรื่องเด็กมาขอซื้อแป้งโรตติบไปปราดนมชั้นหวานกิน โดยดูมาจากคลิปใน tiktok พร้อมทั้งเตือนว่า แป้งโรตติไม่ควรกินดิบๆ เพราะไข่ไก่ที่นำมาผสมแป้งไม่ใช่ไข่ไก่แบบกินดิบ และระหว่างแช่เย็นอาจมีแบคทีเรียเจริญเติบโต ซึ่งถ้าโดนความร้อนจะฆ่าเชื้อได้หมด</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

